

Số: 635 /TB-CTHADS

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Văn Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2016 và xác định phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các vụ việc có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2016 tại Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.

Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đã có buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Hiếu- Phó Cục trưởng, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo thi hành các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự; Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Chi cục báo cáo nhanh về tình hình thụ lý, kết quả đạt được trong 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trong 03 tháng còn lại của năm 2016; các Chấp hành viên báo cáo những khó khăn, vướng mắc và kế hoạch giải quyết đối với từng vụ việc được phân công thi hành, tập trung vào các vụ việc có giá trị phải thi hành lớn và vụ việc có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Trên cơ sở kết quả thảo luận của các đồng chí tham gia buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiếu kết luận như sau:

- Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá cao thành tích mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải đã đạt được trong 09 tháng đầu năm 2016 (*thi hành xong 488 việc, giải quyết xong 3.289.700 đồng*); Cơ bản nhất trí với đánh giá của đồng chí Chi cục trưởng về những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, các biện pháp, giải pháp trong thời gian còn lại của năm nghiệp vụ.

Trong 09 tháng đầu năm 2016, đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ, công chức của Chi cục đã thể hiện được sự nỗ lực, cố gắng trong việc xây dựng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ xử lý dứt điểm một số vụ việc tồn đọng, kéo dài, vụ việc có giá trị phải thi hành lớn. Chỉ tiêu thi hành án đã tăng cao hơn so với kết quả 06 tháng đầu năm, tuy nhiên chỉ tiêu thi hành án về tiền chưa có sự đột phá, còn khoảng cách khá xa so với chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 đã được Cục trưởng giao (*mới đạt được 17,79% về tiền*). Số lượng việc và tiền chuyển kỳ sau còn rất cao so với số năm trước chuyển sang, trong đó có nhiều vụ việc thuộc loại án thi hành cho tổ chức tín dụng, ngân hàng tồn đọng nhưng chưa được tổ chức thi hành dứt điểm.

Qua đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc của Chi cục, đồng thời để hoàn thành chỉ tiêu được giao trong những tháng cuối năm, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải thực hiện các công việc sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Chấp hành viên thực hiện kế hoạch tổ chức thi hành các vụ việc đã được phân công tổ chức thi hành.

2. Định hướng và có sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời đối với từng nhóm việc, từng vụ việc cụ thể theo kế hoạch đã đề ra; Chỉ đạo Chấp hành viên tập trung tổ chức thi hành những vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, có điều kiện thi hành dứt điểm và những vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng (*thực hiện xong việc giao đất vụ Trịnh Minh Trung trong tháng 8/2016*); Chỉ đạo Chấp hành viên khẩn trương làm việc với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển, tham mưu Chi cục trưởng ban hành Quyết định tiếp tục thi hành án đối với một số hồ sơ hoãn thi hành án.

3. Tại các cuộc họp giao ban, định kỳ hoặc đột xuất phải thường xuyên đánh giá kết quả thi hành các vụ việc có giá trị phải thi hành lớn, vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng; đối với các vụ việc có khó khăn, vướng mắc, kịp thời họp Hội đồng Chấp hành viên để tìm các giải pháp tháo gỡ kịp thời xử lý dứt điểm.

4. Chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự để kịp thời có hướng chỉ đạo giải quyết những vụ việc chưa thống nhất giữa các cơ quan chức năng, tranh thủ triệt để sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong thi hành án dân sự.

5. Khi nhận được Thông báo lịch làm việc của Cục THADS tỉnh, yêu cầu Chi cục trưởng chỉ đạo Chấp hành viên xây dựng báo cáo cụ thể kế hoạch tổ chức thi hành đối với từng vụ việc được phân công, nêu rõ giải pháp tiếp theo, dự kiến thời gian hoàn thành, khó khăn, vướng mắc (nếu có); tổng hợp thành báo cáo chung của đơn vị và gửi báo cáo về Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS trước buổi làm việc của Lãnh đạo Cục 02 ngày (qua địa chỉ email nvctha.nten@moj.gov.vn).

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh- Tổ trưởng Tổ chỉ đạo án ngân hàng, yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cục trưởng;
- Phó Cục trưởng Trần Văn Hiếu; (B/c)
- Chi cục THADS huyện Ninh Hải (T/h);
- Lưu: VT, PNV.

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Trần Mạnh Đức